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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
สมัยวิสามญั สมยัที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์   

----------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1 นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง รองประธานสภาเทศบาล  
2 นายเฉลิมพล สุวิทยารักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
3 นางสาวสิริธารณ์ เลาวกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
4 นายไพโรจน ์ อิทธิชัยเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
5 นายจิรัฐชัย ปวีร์วรานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
6 นายเจตริณ อ่อนสอาด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
7 นายเอกกร ดํารงโภวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
8 นางสาวทศมาส หวังสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   
9 ธนกร คะกาทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

10 นายดิสทัต สิทธิโชคเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   
11 นายเจษฎา ศรีประทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
12 นายวรทัศน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  
13 นางสุภาพร แตงนารา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  
14 นายสิทธิโชค เปาอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
15 นายจตุพร เอกวัฒน ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  
16 นายกรณ์พงษ ์ เจริญฐิติวงศธร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 
17 นายสมยศ นะลําเลียง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 
18 นางสาวภัทราวดี นิโรจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 
19 นายมงคล สุนทรเลขา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4  
20 นายกฤตภาส คชรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 

    

ผู้ไม่มาประชุม 

1 นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาล (ลา) 
2 นายปัณณ์ณธีร์ เศรษฐภูริปภา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 (ลา) 
3 นางสุภาพร แตงนารา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 (ลา) 
4 นายธน ู ชีวินโชติมา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 (ลา) 
5 นายกิตติศักดิ์ ล้ิมจํารูญรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 (ลา) 

                                    /ผู้เข้าร่วม...  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายวุฒิธรณ์ อาจต้น ผู้อํานวยการกลุ่มงานกฎหมายและเรื่องร้องทุกข์ 
2 นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
3 นายวิโรจน ์ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
4 นายวรวุฒ ิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
5 นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
6 พล.ต.ต.อรุณ แตงนารา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
7 นางสาวณิชณันทน์ เสริมนิภารัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
8 นายวิสุทธิ สินเพ็ง รองปลัดเทศบาล 
9 นางนัทธ์หทัย สันติภาพจันทรา รองปลัดเทศบาล 
10 นางทัศนียา เด่ียวไพบูลย์ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
11 นางอินทิรา เกตุรัตน ์ ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
12 นายนัชรัศม์ ชูหิรัญญ์วัฒน ์ ผู้อํานวยการสํานักช่าง 
13 นางสมบัติ วรวิเวทย์ แทน ผู้อํานวยการสํานักคลัง 
14 นายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผู้อํานวยการสํานักสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
15 นางสาวสุชาดา จักรผัน ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
16 นายธนวัฒน ์ ภู่นารถ ผู้อํานวยการสํานักการประปา 
17 นายองอาจ เสือเหลือง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
18 นายจักก์ณภัทร รอดแสวง ผู้อํานวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน 
19 นายประเดิม  ศรีสมบูรณ์ ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ 
20 นางกัลยา สังคหัตถากร ผู้อํานวยการส่วนบริการสาธารณสุข 
21 นางวัชรีพร อาวะจินดา ผู้อํานวยการส่วนบริหารธุรกิจประปา 
22 นายสุพัฒน ์ ทองจันทร์ ผู้อํานวยการส่วนบริหารกาศึกษา 
23 นางสาวกนกพร คงสวัสด์ิ ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานพัสดุ 
24 นางสาวสุรีรัตน์ ไชยรินทร ์ ผู้อํานวยการส่วนบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม 
25 นางภารดี ร่มจําปา ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 
26 นายอนุวัฒน ์ พรเหลืองชมภู ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 2 
27 นายสุนทร   ทวีการไถ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 3 
28 นายจิรวัฒน์   วัฒนาอุดม ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 4 
29 นางสาวนฤมล  บุญแครง แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 5 
30 นายสุทธิวัชร์   ทับเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 6 
31 นายอัคคณัฐ  ทศศะ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 7 
32 นางสาวณัฐพร  สุวรรณกนิษฐ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 8 
33 นายเกียรต ิ จันทนา ผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬาเทศบาล 

                                                                                                                    /34นางอัญชัน... 
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34 นางอัญชัน กฤตรนต์รัศมี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัดเทศบาล 
35 นายถนอมศักดิ์ ซิมทิม หัวหน้าฝ่ายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล 
36 นางนุชนารถ แก้วสุกัลยา หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล 
37 นายฐิติพันธ์ แม้นพยัคฆ์ หัวหน้างานรักษาความสงบ 
38 นายมนัส พุ่มเพ็ชร หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
39 นายธนันธร พันธ์รอด นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ กองยุทธศาสตร์ 
40 ส.ท.ยุทธศักด์ิ สงฆ์รักษา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักปลัดเทศบาล 
41 นางสาวณิชาภัทร ถ้วนถี ่ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักปลัดเทศบาล 
42 นายพีระ พงศ์พัฒนศิร ิ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักปลัดเทศบาล 
43 นางสาวเต็มดวง วรัญญานนท์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักปลัดเทศบาล 
44 นางสาวลัดดา สอนธิราช เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักปลัดเทศบาล 
45 นางปิยธิดา บุญถาวร เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักปลัดเทศบาล 
46 นายเกียรติศักดิ์   เหล่าวชิรวงศ์ ผู้ช่วยงานธุรการ สํานักปลัดเทศบาล 
47 นายนฤพน เลิศธนุรเวท พนักงานจ้าง สํานักปลัดเทศบาล 
48 นางเบญนาถ ศรีเพ็ชร ประธานชุมชนหน้าวัดนครสวรรค์ 
49 นายสุนทร เกิดเกตุ ประธานชุมชนเขาโรงครัว 
50 นางศิวาพร พงศาวลี ประธานชุมชนป้อมหนึ่ง 

 
เปิดประชุม เวลา  10.00 น. 

นายวิสุทธิ  สินเพ็ง กราบเรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  ท่านรองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ท่านเลขานุการ

นายกเทศมนตรีและ ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม สภาเทศบาลทุกท่าน  
วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่าน

ประธานสภาเทศบาล จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป    
ขอเรียนเชิญครับ 

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง เรียนท่านนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรต ิรองนายกเทศมนตรี เลขานุการสภา  
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน คณะผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65   

 ก่อนท่ีเราจะดําเนินการประชุมขอให้ทุกท่านยืนขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านอดีต นายกเทศมนตรี  
  ดร.ถาวร  นิโรจน์  ขอเชิญครับ 
  ขอขอบคุณ นายวุฒิธรณ์  อาจต้น ผู้อํานวยการกลุ่มงานกฎหมายและเรื่องร้องทุกข์ ผู้แทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ท่ีให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในวันนี้ 

 
 
 
              /ขอแนะนํา… 
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  ขอแนะนําข้าราชการ จํานวน 2 ท่าน ท่ีย้ายมาสังกัดเทศบาล 
  1. นายธนวัฒน์  ภู่นารถ ผอ.สํานักการประปา ย้ายมาจาก เทศบาลเมืองตาคลี  
  2. นางสาวสุรีรัตน์ ไชยรินทร์ ผอ.ส่วนบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม ย้ายมาจาก เทศบาลตําบลทุ่งยั้ง 
  

ระเบียบวาระที่  1     เรื่อง   ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง   เนื่องจากวันนี้ท่านปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ผู้ทําหน้าท่ีเลขานุการสภาเทศบาลนครนคร 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน สวรรคติ์ดภารกิจราชการ ทําให้ไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นจึงต้องดําเนินการคัดเลือกผู้ปฏิบัติ  
ประธานสภาเทศบาล หน้าท่ีเลขานุการสภาเทศบาล ในการประชุมครั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 
 ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 19 วรรค 2 ระบุว่า ในการ

ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใดถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ  
หน้าท่ีได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าท่ี  ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือข้าราชการหรือพนักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุม
คราวนั้น โดยให้นําความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนน
เลือกให้กระทําด้วยวิธีกรยกมือ และข้อ 14 ระบุว่าในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงตําแหน่งละหนึ่งคน   
ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

การประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอช่ือผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
เลขานุการสภาเทศบาลเฉพาะในการประชุมวันนี้ 

นายเจษฎา  ศรีประทักษ์ กราบเรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   กระผม นายเจษฎา  ศรีประทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอ นายวิสุทธิ สินเพ็ง 

ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการสภาเทศบาล ครับ 

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง   ขอผู้รับรอง 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน สมาชิกรับรองถูกต้อง  
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะเสนอผู้อื่นเป็นเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราวหรือไม่ 
  (ไม่มี) 

 เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ นายวิสุทธิ สินเพ็ง ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล ขอเชิญครับ  

1.1 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไขครั้งท่ี 3 ประจําปี พ.ศ.2565 
เทศบาลนครนครสวรรค์ 

ตามท่ีเทศบาลนครนครสวรรค์ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงถึงฉบับปัจจุบัน  โดยนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ได้เห็นชอบแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 นั้น 

 

 

                       /เพื่อให้การ... 



๕ 
 

เพื่อให้การบริหารการดําเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เทศบาล
นครนครสวรรค์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์         
จึงเห็นชอบให้แก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครนครสวรรค์ แก้ไขครั้งท่ี 3 ประจําปี พ.ศ. 2565 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  ข้อ 24  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน สําหรับ
รายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวได้ส่งให้ท่านสมาชิกแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ขอให้ท่าน
สมาชิกตรวจสอบดู หากมีข้อคิดเห็นประการใดขอให้เสนอต่อท่ีประชุม 

นางสุภาพร แตงนารา  กราบเรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3   เรื่องการแก้ไขปรับปรุงในการวางท่อเมนประปาบริเวณแยกท่าทอง  – สันคู ไปทางเส้น        

อ.โกรกพระ ขณะนี้มีการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีต 4 เลน ซึ่งการวางท่ออยากทราบว่าการวางท่อ
ประปาจะวางขอบถนนหรือบนพื้นถนน 

นายธนวัฒน์ ภู่นารถ กราบเรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผู้อ านวยการส านักการประปา การวางท่อประปาจะวางบนทางเท้าห่างจากจุดกันถนนไม่เกิน 1 เมตร ครับ 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   ในส่วนนี้คือแผนเราต้องนําเข้าแผนไว้ก่อน แต่จัดงบประมาณจะต้องมีการเขียนแบบรายละเอียด

ต่างๆ ขณะนี้ อบต.นครสวรรค์ตกได้มีการประสานมาแล้วประชาชนมีความต้องการใช้ประปาของเทศบาลเรา
ในหมู่บ้านท้ังหมดบริเวณนั้นประมาณ 5,000 หลังคาเรือน ขณะนี้เรานําน้ําจากเกาะยมข้ามมาขณะนี้
ดําเนินการใกล้ถึงตลาดศรีนครแล้ว เราได้งบประมาณมา เราจะดําเนินการต่อไป 

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง   มีท่านใด มีเรื่องอื่นใดหรือไม่ 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน ไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล  เป็นอันว่าสมาชิกทุกท่านรับทราบ ประกาศแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) 

แก้ไขคร้ังที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2565 เทศบาลนครนครสวรรค์ ดังกล่าว ของเทศบาลนคร
นครสวรรค์แล้ว 

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง   มีท่านใด มีเรื่องอื่นใดหรือไม่ 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน   
ประธานสภาเทศบาล  

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี    ขอเพิ่มญัตติด่วนเสนอต่อท่ีประชุมสภา จํานวน 1 เรื่อง ดังนี้   
    1. เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบให้เช่าพื้นท่ีต้ังตู้กาแฟหยอดเหรียญในอาคารสถานี

ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์ โดยไม่เปิดประมูล (สํานักคลัง) เป็นวาระท่ี 15 และเรื่องอื่น  ๆขอให้เป็น
ระเบียบวาระถัดไป  

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง   นายกเทศมนตรี ขอเพิ่มญัตติด่วนเสนอต่อท่ีประชุมสภา จํานวน 1 เรื่อง 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน เป็นระเบียบวาระท่ี 15 และเรื่องอื่นๆ ขอให้เป็นระเบียบวาระถัดไป  
ประธานสภาเทศบาล 
 
                  /ระเบียบวาระ... 



๖ 
 

ระเบียบวาระที่  2     เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1  
             ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565  
นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง   รายงานการประชุมดังกล่าว เลขานุการได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุม
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน ขอให้ทุกท่าน ตรวจสอบดูในบันทึกรายงานการประชุม สมาชิกท่านใดจะแก้ไขถ้อยคํา  
ประธานสภาเทศบาล  ประการใด โปรดเสนอต่อท่ีประชุม 

นางสุภาพร แตงนารา  กราบเรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3   ในรายงานการประชุมอยากทราบว่าการท่ีเขียนคําว่าผู้มาประชุม กับ ผู้ไม่มาประชุม 

ความหมายต่างกันอย่าง และคณะผู้บริหารมีการลงช่ือในการประชุมหรือไม่ 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   โต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าทุกท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องเซ็นช่ือก่อนท้ังหมด 
   ขอแก้ไขในวันท่ี 18 มีนาคม 2565 ท่านสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาล           

มาประชุม แต่มีวงเล็บลา ขอให้แก้ไขด้วยครับ 

นายวิสุทธิ  สินเพ็ง กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ในส่วนรูปแบบรายงานการประชุมมีแนวทางท่ีชัดเจนอยู่แล้ว ขออนุญาตตรวจสอบและแก้ไข

ถ้าหากว่ามีการคาดเคล่ือน ครับ  

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง   แจ้งท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน การมาประชุมถือเป็นหน้าท่ีถ้าท่านขาดเกิน 3 ครั้ง  
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน ท่านผู้ว่าอาจจะปลดท่านออกได้หากท่านเจ็บป่วยขอให้แจ้ง 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใด มีเรื่องอื่นใดหรือไม่ 
                                          (ไม่มี) 
 ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด ขอแก้ไขในรายงานการประชุม  ผมขอมติจากท่ีประชุมสมาชิกท่านใด 

 รับรองรายงานการประชุม   โปรดยกมือขึ้น     
(ยกมือ   19   เสียง)  

                                      สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือขึ้น 
                                      (ยกมือ    -    เสียง) 
                                         เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ  คร้ังที่ 1   ประจ าปี 
 พ.ศ. 2565 วันที่  18  มีนาคม  2565 
  ด้วยคะแนน     19   เสียง   เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่อง  การสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงรายละเอียดและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องครับ 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน   
ประธานสภาเทศบาล  

นายวิสุทธิ  สินเพ็ง กราบเรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว กระผมขออนุญาต ช้ีแจงรายละเอียดและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ ตามท่ีอําเภอเมือง

นครสวรรค์ แจ้งว่า ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ.ศ. 2552 
 
                    /แก้ไขเพิ่มเติม... 



๗ 
 

           แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 กําหนดให้จะต้องดําเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
เพื่อทดแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระให้แล้วเสร็จ ตามข้อ 18  และ  ข้อ 21 แห่งระเบียบฯ  
และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว และตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 
2555 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด โดยในจังหวัดดําเนินการ
สรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และขอให้ประธานสภาเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จัดประชุมสมาชิกเพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู้แทน จํานวน 1 ท่าน และแจ้งรายช่ือสมาชิกสภา
เทศบาล ท่ีได้รับการคัดเลือกให้อําเภอเมืองนครสวรรค์ ภายในวันท่ี 7 กรกฎาคม 2565 ต่อไป 

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอช่ือได้เลยครับ 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน   
ประธานสภาเทศบาล   

นายเฉลิมพล สุวิทยารักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

  กระผม  นายเฉลิมพล สุวิทยารักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 1  ขอเสนอ  
นายดิสทัต  สิทธิโชคเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 2 เป็นคณะกรรมการ             
ธรรมาภิบาลจังหวัด ครับ   

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง   ขอผู้รับรองครับ 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน มีผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอช่ือคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญ

ครับ 
  (ไม่มี) 
      เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ นายดิสทัต  สิทธิโชคเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

เขต 2 เป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักการศึกษา) 

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง   ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน  
ประธานสภาเทศบาล 

นายจิตตเกษมณ ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    

เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ของสํานักการศึกษา  ด้วยจังหวัดนครสวรรค์  การกีฬาแห่งประเทศไทย  
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬามอบหมายให้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ     
ครั้ง ท่ี 38 พ.ศ. 2566 “นครสวรรค์เกมส์”  และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2566         
“ชอนตะวันเกมส์” เทศบาลนครนครสวรรค์ได้รับมอบหมายภารกิจให้เป็นคณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และนวัตกรรมดิจิทัล  โดยมีหน้าท่ีจัดทําแผนการดําเนินงาน ออกแบบวางระบบ 

 
               /เครือข่าย... 



๘ 
 

 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารข้อมูล  จัดทําแอปพลิเคช่ันการกีฬาจากเมืองกีฬาเพื่อคนรักกีฬา 
(Nakhonsawan Smart Sport City)  จึงมีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณสําหรับการดําเนินงาน เพื่อให้
การปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายบรรลุผลสําเร็จ  และการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวฯ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ  สํานักการศึกษาจึงมีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จํานวน 1 รายการ  เป็นจํานวนเงิน  8,800,000 บาท  โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
- เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จํานวน     4,000,000 บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
- เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จํานวน        500,000 บาท 
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
- เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จํานวน        130,000 บาท 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จํานวน      2,000,000 บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- เก้าอี้บุนวม      จํานวน         750,000 บาท 
- โต๊ะอเนกประสงค์ขาเหล็กพับได้ (หน้าเหล็ก)  จํานวน         620,000 บาท 
แผนงานงบกลาง   
- เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จํานวน         800,000 บาท 

                                            รวมโอนลด      8,800,000 บาท 
 

โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 

หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
- โปรแกรมการจัดทําข้อมูลการบริหารจัดการในระบบสารสนเทศ  จํานวน 8,800,000 

บาท   
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 38 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งท่ี 5  จังหวัด

นครสวรรค์ ปี 2566 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมการจัดทําข้อมูลการบริหารจัดการในระบบ
สารสนเทศการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 38 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ  ครั้งท่ี 5 จังหวัด
นครสวรรค์ ปี 2566  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. Module ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเข้าสนามและเข้าร่วมการแข่งขันและสิทธิต่าง ๆ 
2. Module สถิติการแข่งขันของนักกีฬา 
3. Module แจ้งการแข่งขันกีฬา 
4. Module ค้นหาสนามแข่งขันของนักกีฬา 

            /๕ Module... 



๙ 
 

5. Module ผลการแข่งขันตามชนิดกีฬา 
6. Module การโฆษณา  ร้านค้าบน Platform และการประชาสัมพันธ์ 
7. Module ข้อมูลท่ีพักนักกีฬา  สิทธิที่พัก 
8. Module ข้อมูลรถรับส่ง  
9. Module เช่ือมต่อ API กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
10. Module ยืม - คืนของใช้ในท่ีพัก และสถานท่ีการจัดการแข่งขันกีฬา 
11. Mobile App Store, Play Store 
12. จัดอบรมการใช้งานให้กับเทศบาล 
13. คู่มือการใช้งาน 
14. การรับประกันการใช้งานแพลทฟอร์ม 1 ปี 
15. Source Code ส่งมอบให้เทศบาล 
16. SSL และ Domain Name 

      รวมโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่       8,800,000  บาท 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563  หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด  
ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น  จึงนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อพิจารณาต่อไป 

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง   สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน  
ประธานสภาเทศบาล  

นางสุภาพร แตงนารา  กราบเรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3   อยากทราบว่าการทําแพลตฟอร์มตรงนี้ หน่วยงานท่ีจะรับผิดชอบ ยกให้เทศบาลในการทํา

ข้อมูลนักกีฬาท้ังหมดใช่หรือไม่ ซึ่งเดิมเป็นของการกีฬาแห่งประเทศไทย เราต้องทําโดยใช้บุคลากรของ
เราหรือใช้บุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้ามาทําข้อมูลตรงนี้ร่วมกับเทศบาล และเราสามารถ
ใช้แพลตฟอร์มตรงนี้ไปได้เรื่อยๆหรือไม่ หรือว่าจะต้องมีสัญญาหรือไม่ 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  แพลตฟอร์มตรงนี้เป็นของเทศบาล เรามีคณะกรรมการจัดงานเยาวชนปี 2566 ผมได้รับ

แต่งต้ังให้เป็นประธาน ขณะนี้การแข่งขันกีฬาเรามีงบประมาณอยู่ 56 ล้านบาท แต่ข้อเท็จจริงต้องใช้
ประมาณ 100 ล้านบาท ขณะนี้กําลังหางบประมาณหารายได้ในส่วนนี้ งบประมาณคาดว่าจะไม่พอ
จะต้องต้ังของเราเข้าไปช่วย เราดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเองท้ังหมด แพลตฟอร์มในส่วนนี้จะเป็นของ
เทศบาล และจะเก็บข้อมูลเรื่องกีฬาท้ังหมดอยู่ในแพลตฟอร์ม ท้ังนี้เราสามารถนําไปใช้ในเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์ การค้าขายธุรกิจต่างๆอยู่ในส่วนนี้ท้ังหมด อีกส่วนหนึ่งจะต้องผ่านสภาเรื่องสนามกีฬา
ท้ังหมดจะใช้งบซ่อมแซมต่างๆ  

 
 
                     /นายพรสวัสด์ิ... 



๑๐ 
 

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง   สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักการศึกษา) 

 โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ   19  เสียง  
                                สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ   โปรดยกมือขึ้น 
                                          ยกมือ    -    เสียง 

                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักการศึกษา)       

  ด้วยคะแนน   19   เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัด) 

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง   ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน  
ประธานสภาเทศบาล 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผม ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครสวรรค์  เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ซึ่งสํานักปลัดเทศบาลมีความจําเป็นต้องขอ
อนุมัติโอนงบประมาณในการดําเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่ งไม่ได้ต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 ในการจัดซื้อไว้  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

     ขอเสนอญตัติขออนมุัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม ่

โอนลด   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  

- เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       จาํนวนเงนิ  71,900  บาท 
   รวมโอนลด 1 รายการ  รวมเปน็เงนิทั้งสิ้น  71,900 บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาท

ถ้วน) 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
แผนงานบริหารงานทั่วไป  หมวดค่าครุภณัฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
1. ถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่ตํ่ากว่า 3,000 ลิตร จํานวน 4 ใบๆละ 12,500 บาท 

(เพื่อใช้สําหรับติดต้ังในอาคารชุดท่ีพักผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์)  จํานวนเงิน 50,000 บาท 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  หมวดค่าครุภณัฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
 2. อุปกรณ์ขยายสัญญาณ HDMI ขนาดไม่ตํ่ากว่า 16 ช่อง จํานวน 1 ชุด   
 (เพื่อใช้สําหรับติดต้ังในห้องประชุม 3/3)  จํานวนเงิน  21,900 บาท 

  รวมโอนตั้งจ่ายเปน็รายการใหม ่ 2 รายการ  รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 71,900 บาท (เจ็ดหมื่น
หนึ่งพนัเก้าร้อยบาทถ้วน)     

 
                      /ตามระเบียบ...                             



๑๑ 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน             
พ.ศ.2563  หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

 จึงนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์  พิจารณาต่อไป 

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง   สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัด)   
  โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ   19  เสียง  
                                สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ   โปรดยกมือขึ้น 
                                          ยกมือ    -    เสียง 

                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2565 ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักปลัด) 

  ด้วยคะแนน  19   เสียง  เป็นเอกฉันท์   

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สินสาธารณปูโภคโครงการหมู่บ้าน
จัดสรรอลิสา 1 (สํานักช่าง) 

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง   ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน  
ประธานสภาเทศบาล 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   กระผมขอถอนญัตติ ขอความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สินสาธารณูปโภคโครงการหมู่บ้านจัดสรร   

อลิสา 1 (สํานักช่าง) ครับ 

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง   เป็นอันว่า ท่านนายกเทศมนตรีขอถอนญัตติ ขอความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สินสาธารณูปโภค 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน โครงการหมู่บ้านจัดสรรอลิสา 1 (สํานักช่าง) ครับ 
ประธานสภาเทศบาล                                   

ระเบียบวาระที่ 7   เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบการยืนยันการสมทบงบประมาณของ โครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 (สํานักช่าง) 

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง   ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน  
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
                  /นายจิตตเกษมณ์... 
 



๑๒ 
 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผม ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบการยืนยันการสมทบงบประมาณของโครงการภายใต้

แผนปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตาม
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเขาโกรกพม่าจากสะพานพิษณุโลกถึงแยกป้อม
หนึ่ง งบประมาณ 133,448,000 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวเทศบาลนครนครสวรรค์ได้จัดทําโครงการเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการน้ําเสียชุมชนเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน (อุดหนุนเฉพาะกิจ) 
โดยให้ต้ังงบประมาณไว้ท่ีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) และในการนี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสมทบงบประมาณของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณท้ังโครงการซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องได้รับการพิจารณาผ่านสภาบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยืนยันการ
สมทบงบประมาณ นั้น   

          ฉะนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการจัดการน้ํ าเสียชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงประสงค์ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ยืนยันให้การสมทบงบประมาณ
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ จํานวน 13,344,800 บาท ของวงเงินท้ังโครงการสําหรับดําเนินการ
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเขาโกรกพม่าจากสะพานพิษณุโลกถึง        
แยกป้อมหนึ่ง งบประมาณ 133,448,000 บาท 

      จึงนําเสนอท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง   สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใด เห็นชอบการยืนยันการสมทบงบประมาณของ
ประธานสภาเทศบาล  โครงการภายใต้แผนปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
  2567 (สํานักช่าง) 

  โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ   19  เสียง  
                                สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ   โปรดยกมือขึ้น 
                                          ยกมือ    -   เสียง 

                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการยืนยันการสมทบงบประมาณของ โครงการภายใต้
แผนปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2567    
(สํานักช่าง)   

  ด้วยคะแนน   19   เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 8   เรื่อง  ขอเสนอญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่ในงบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สํานักคลัง) 

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง   ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน  
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
                   /นายจิตตเกษมณ์... 



๑๓ 
 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   กระผม ขอเสนอญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยสํานักคลัง มีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อนําไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ โดยขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดรายจ่าย
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ เนื่องจากงานจัดหาพัสดุ ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนบริหารงานพัสดุ สํานักคลัง มีปริมาณงานเพิ่ม
มากขึ้น ประกอบกับมีพัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับบุคลากรท่ีต้องใช้ปฏิบัติงานโดยต้อง
ปฏิบัติงานในระบบ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)/ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และต้องรายงานในระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลากร จึงจําเป็นต้องโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ดังนี้ 

   โอนลด   
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดรายจ่ายเงินเดือน(ฝ่าย

ประจํา) 
   1. ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณต้ังไว้ 17,446,800.-

บาท                     
                     งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 9,721,386.-บาท (-เก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสาม

ร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน-) 
                     รวมโอนลด 121,000.-บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) 
   โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
                แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภท

รายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โอนต้ังจ่ายเงินงบประมาณ จํานวน  121,000  บาท 
   1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล  จํานวน  92,000  บาท 
     จํานวน 4 เครื่องๆละ 23,000.-บาท  
   โดยต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
   2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer)  จํานวน          

4,000  บาท  จํานวน 1 เครื่องๆละ 4,000.-บาท 
   โดยต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
   3. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี   จํานวน         15,000  บาท 
                   จํานวน 1 เครื่องๆละ 15,000.-บาท 
    โดยต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
   4. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                   จํานวน         10,000  บาท 
      จํานวน 4 เครื่องๆละ 2,500.-บาท 
 
 
                          /โดยต้ังตาม... 



๑๔ 
 

                  โดยต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

                   รวมโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 4 รายการ เป็นเงินท้ังส้ิน 121,000 บาท  
  (-หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)                                                                          
                   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2563 หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น”  

       จึงนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อพิจารณาต่อไป 

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง   สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็น
ประธานสภาเทศบาล รายการใหม่ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สํานักคลัง)  
  โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ    19  เสียง  
                                สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ   โปรดยกมือขึ้น 
                                          ยกมือ      -   เสียง 

                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ส านักคลัง) 

  ด้วยคะแนน    19   เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 9   เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบให้เช่าซุ้มที่ 2 ในอุทยานสวรรค์ โดยไม่เปิด
ประมูล (สํานักคลัง) 

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง   ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน  
ประธานสภาเทศบาล 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผม ชอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบให้เช่าซุ้มท่ี 2 ในอุทยานสวรรค์ โดยไม่เปิดประมูล 

(สํานักคลัง) ด้วยนางวันทนี ภาคสามศรี ได้ยื่นคําร้องขอเช่าซุ้มท่ี 2 ในอุทยานสวรรค์ ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินครั้งท่ี 1/2565 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 เห็นควรเสนอ 
สภาเทศบาลเห็นชอบโดยไม่เปิดประมูล เพื่อประโยชน์ของทางราชการท่ีจะได้รับรายได้ค่าเช่าพื้นท่ี 
อย่างต่อเนื่องได้กําหนดเงื่อนไขการเช่า ดังนี้ 

 1. ให้ผู้ประกอบการค้าเช่าโดยไม่เปิดประมูล 
 2. ระยะเวลาการเช่า 3 ปี 
 3. ค่าเช่าเดือนละ 2,000 บาท 
 4. ค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน เป็นเงิน 2,000 บาท 
 5. เงินประกันสัญญาร้อยละ 10 ของค่าเช่า 3 ปี เป็นเงิน 7,200 บาท 
 6. ค่าตอบแทนในการจัดการเช่า เป็นเงิน 6,000 บาท (3 เท่า) 
          /ตามระเบียบ... 



๑๕ 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง                       
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ข้อ 6 การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
ดําเนินการ โดยวิธีประมูล  

 (๑) มีกําหนดไม่เกินสามปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ 
 (๒) มีกําหนดเกินสามปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ 
  การให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีความจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบดําเนินการเป็นอย่างอื่น โดยไม่ต้องดําเนินการประมูลก็ได้ 
ท้ังนี้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย 

 จึงนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์พิจารณาต่อไป 

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง   สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน  
ประธานสภาเทศบาล  

นางสุภาพร แตงนารา  กราบเรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3   การเปิดให้เช่าซุ้มตรงนี้ หลักจากท่ีดูภาพน่าจะเป็นซุ้มตรงท่ีมีการเช่านานแล้วไม่ทราบว่า

ภายในเป็นอย่างไรบ้าง การเช่า 3 ปี ระยะยาว ไม่ทราบว่าท่ีนําเข้าสภา ปกติจะเป็นการเช่ารายปีต่อปี 
การเช่า 3 ปี ได้มีการปรับปรุงลงทุนในซุ้มตรงนี้ให้ดีขึ้นสวยขึ้นเป็นการลงทุนของผู้เช่าหรือไม่ กับการเช่า
ระยะ 3 ปี แบบค่าเช่าคงท่ีตรงนี้ 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  ในส่วนนี้เราให้เช่า 3 ปี ท้ังหมดท่ีผ่านมา ส่วนท่ีเป็นซุ้มผู้เช่าดูแลเองท้ังหมดในการซ่อมแซม 

แต่จะมีหลายประเภท ซุ้มท่ีเขาลงทุนเองเราจะให้เช่าประมาณ 3 ปี 

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง   สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใด เห็นชอบให้เช่าซุ้มท่ี 2 ในอุทยานสวรรค์ โดยไม่เปิด 
ประธานสภาเทศบาล ประมูล (สํานักคลัง)  
  โปรดยกมือขึ้น          
 ยกมือ  18  เสียง  
                                สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ    
                                          ยกมือ   1  เสียง 

                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เช่าซุ้มที่ 2 ในอุทยานสวรรค์ โดยไม่เปิดประมูล 
(ส านักคลัง)  

  ด้วยคะแนน  18  เสียง   

ระเบียบวาระที่ 10   เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักสาธารณสุข) 

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง  ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน  
ประธานสภาเทศบาล 

              /นายจิตตเกษมณ์... 



๑๖ 
 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผม ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งสํานักสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมมีความ
จําเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณในการดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน และครุภัณฑ์การเกษตร       
ซึ่งไม่ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการจัดซื้อไว้  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 โอนลด    แผนงานสาธารณสุข   
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  

 หมวดค่าใช้สอย 
 ประเภทรายจ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
 โครงการวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ   จํานวนเงิน  53,900 บาท 
 รวมโอนลด 1 รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  53,900 บาท (ห้าหม่ืนสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 1. แผนงานสาธารณสุข   

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   
  หมวดค่าครุภัณฑ์   
  ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 
  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 
  จํานวน 1 เครื่อง จํานวนเงิน  45,500 บาท 

 2. แผนงานสาธารณสุข   
  งานศูนย์บริการสาธารณสุข   
  หมวดค่าครุภัณฑ์  
  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 

 เครื่องปั๊มน้ํา อัตโนมัติแรงดันคงท่ี ขนาด 350 วัตต์   จํานวน 1 เครื่อง   
 จํานวนเงิน 8,400 บาท 
 รวมโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 2 รายการ     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  53,900 บาท 
 (ห้าหม่ืนสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)             

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทํา
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น จึงเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์พิจารณาต่อไป 

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง  สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ.2565 ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักสาธารณสุข) 
 โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ   18   เสียง 
                                สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ    
                                          ยกมือ    1    เสียง 
 
              /เป็นอันว่า... 



๑๗ 
 

                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ.
2565 ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักสาธารณสุข)   

  ด้วยคะแนน  18   เสียง   

ระเบียบวาระที่ 11   เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565 (ส านักช่าง) 

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน  
ประธานสภาเทศบาล 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผม ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสํานักช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน งานบําบัดน้ําเสีย 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน จํานวน 1 รายการ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันทําให้ราคา
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ได้ปรับราคาเพิ่มขึ้น จึงทําให้ไม่สามารถท่ีจะจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังกล่าว              
ตามงบประมาณท่ีกําหนดไว้ในเทศบัญญัติได้  จึงจําเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 29 ความว่า การแก้ไข
เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ท่ีทําให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

          

                        /จึงนําเสนอ... 
   

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน 
 เครื่องเติมอากาศแบบใต้น้ า ขนาด3HP จ านวน 438,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองเติมอากาศแบบใต้นํ้า ขนาด3HP 220Vจ านวน 6 
ชุด มีคุณลักษณะเฉพะ สังเขป ดังน้ี ประกอบด้วย 
1. เคร่ืองเติมอากาศแบบใต้นํ้า JET AERAJOR 
ขนาด 3 HP 220V จํานวน 1 เคร่ือง 
2. ตู้ควบคุมเคร่ืองเติมอากาศแบบออโต้เมติก ขนาด2 HP 1เฟส 220 โวลต์ ตู้
กันนํ้ามหีลังคา จํานวน 1 ตู้ 
3. สายไฟกันนํ้าขนาด 3x25 มีตรา มอก. จํานวน 1 ชุด 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานบําบัดนํ้าเสีย ส่วนช่าง 
สุขาภิบาล สํานักการช่าง 
    - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ แต่มีความจําเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น 
โดยจัดหาอย่างประหยัด 
   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 9 
ปี พ.ศ. 2564 แบบ ผ.03 ส่วนที่ 3 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 3 

แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภณัฑ์โรงงาน  
เครื่องเติมอากาศแบบใต้น้ า ขนาด3HP จ านวน 438,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองเติมอากาศแบบใต้นํ้า ขนาด3HP 220V จ านวน 3 
ชุดมีคุณลักษณะเฉพะ สังเขป ดังน้ี ประกอบด้วย 
1. เคร่ืองเติมอากาศแบบใต้นํ้า JET AERATOR 
ขนาด 3 HP 220V จํานวน 1 เคร่ือง 
2. ตู้ควบคุมเคร่ืองเติมอากาศแบบออโต้เมติก ขนาด2 HP 1เฟส 220 โวลต์ ตู้
กันนํ้ามีหลังคา จํานวน 1 ตู้ 
3. สายไฟกันนํ้าขนาด 3x25 มีตรา มอก. จํานวน 1 ชุด 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานบําบัดนํ้าเสีย ส่วนช่าง 
สุขาภิบาล สํานักช่าง 
    - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ แต่มีความจําเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น 
โดยจัดหาอย่างประหยัด 
   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 9 
ปี พ.ศ. 2564 แบบ ผ.03 สว่นที่ 3 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 3 



๑๘ 
 

  จึงนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป 

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง  สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (สํานักช่าง) 
  โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ   18  เสียง  
                                สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ  โปรดยกมือขึ้น 
                                          ยกมือ   1   เสียง 

                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ รายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (ส านักช่าง)  

  ด้วยคะแนน  18   เสียง   

ระเบียบวาระที่ 12   เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขอยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมที่จะน ามาด าเนินโครงการถมดิน
สถานีผลิตน้ าประปาเกาะยม (ส านักช่าง) 

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน  
ประธานสภาเทศบาล 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผม ขอเสนอญัตติ ขอยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมท่ีจะนํามาดําเนินโครงการถมดินสถานีผลิต

น้ําประปาเกาะยม  ตามท่ีสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖5 จํานวน 26,000,000 บาท สําหรับนํามาดําเนินโครงการถมดินสถานีผลิตน้ําประปาเกาะ
ยม ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วน เทศบาลนครนครสวรรค์ เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สมัย
สามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2565 ในวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2565 แล้วนั้น  

 แต่เนื่องจากขณะนี้ยอดเงินสะสมคงเหลือลดน้อยลง เพื่อให้เสถียรภาพการเงินคงคลังของเทศบาลและ
กระบวนการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกท้ังเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน      
จึงขอยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมท่ีจะนํามาดําเนินโครงการถมดินสถานีผลิตน้ําประปาเกาะยม จํานวน  
26,000,000 บาท (ยี่สิบหกล้านบาทถ้วน)  

  จึงเสนอท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้
รับทราบต่อไป 

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง  สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล  เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ทุกท่านได้รับทราบ การยกเลิกการใช้

จ่ายเงินสะสมที่จะน ามาด าเนินโครงการถมดินสถานีผลิตน้ าประปาเกาะยม (ส านักช่าง) แล้ว 
 
 
 
                       /ระเบียบ.. 



๑๙ 
 

ระเบียบวาระที่ 13   เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบการจัดท าหลกัสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ท.๖ (ส านักการศึกษา) 

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง  ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน  
ประธานสภาเทศบาล 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผม ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของ

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6)  จํานวน  2 หลักสูตร ดังนี้ 
  1. หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ระดับประถมศึกษา 
  2. หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ระดับประถมศึกษา 
 โดยโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6)  ได้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการฯ  และดําเนินการ

ประเมินความพร้อมในการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้ เรียนสู่ความเป็นเลิศท้ัง 2 หลักสูตรแล้ว                     
ซึ่งสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ ฯ  ผลปรากฎว่า  โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6)                            
เป็นสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมอยู่ในระดับดีมาก  ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมในการจัดทําหลักสูตร
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศท้ัง 2 หลักสูตร   

    ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกําหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท่ีจัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เป็น “สถานศึกษาท่ีมีการจัดการศึกษา
ลักษณะพิเศษ” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)  ข้อ 2.3 เสนอสภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
จัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมของปีการศึกษาก่อนหน้าปี
การศึกษาท่ีจะจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  เทศบาลนครนครสวรรค์จึงขอเสนอต่อสภา
เทศบาลนครนครสวรรค์พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6)  จึงนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์           
เพื่อพิจารณาต่อไป 

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง  สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน  
ประธานสภาเทศบาล  

นายสมยศ  นะล าเลียง กราบเรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4   ขออนุญาตย้อนกลับไปสอบถามเรื่องประปา ไม่ทราบว่าขณะนี้เราจําหน่ายประปานอกเขต

เทศบาล เราต้องขยายเขตและต้องเพิ่มพื้นท่ีและขยายการผลิต เป็นไปได้หรือไม่ว่าให้กําหนดราคาในเขต
เทศบาล กับนอกเขตเทศบาลซึ่งจะทําให้สามารถท่ีจะช่วยเหลือในส่วนท่ีเราต้องดูแลอยู่แล้ว ซึ่งเราจะ
ไม่ได้คิดราคาเท่ากับประปาส่วนภูมิภาค เช่นของเรา 4 บาท นอกเขตประมาณ 6 บาท ได้หรือไม่ 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  ในส่วนนี้เราทําอยู่แล้ว ขณะนี้น้ําประปานอกเขตกับในเขต ต่างกัน 1 บาท แต่อนาคต        

จะต่างกัน 2 บาท จะมีอัตราก้าวหน้า ในส่วนนี้ได้เตรียมวางแผนไว้แล้วเราจะขึ้นราคาประมาณ 1 ต.ค. 
เนื่องจากขณะนี้ค่าไฟฟ้าข้ึน ค่าสารเคมีวัสดุวิทยาศาสตร์ ขึ้นเกือบเท่าตัวทั้งหมด อนาคตเราจะต้องขึ้น 

                     /นายสิทธิโชค... 



๒๐ 
 

นายสิทธิโชค  เปาอินทร์  กราบเรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3   ขออนุญาตสอบถามอยากทราบว่าการขอจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ         

ทุกโรงเรียนสามารถทําได้ใช่หรือไม่ แล้วต้องมีความพร้อมอย่างไรจึงจะมาขอความเห็นชอบในสภาแห่งนี้  

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  ทุกโรงเรียนสามารถทําได้ท้ังหมดขณะนี้ให้ดําเนินการ ส่วนใดท่ีจะทําก็จะเสนอมาท่ีสภา      

ผมเร่งให้ ท.6 ทําให้เร็วเนื่องจากมีนักกีฬาและอื่นๆอีกหลายด้าน หากท่านสมาชิกท่านใดเป็นกรรมการ
สถานศึกษาจะเสนอแนะให้โรงเรียนทําก็ขอให้สํานักการศึกษา ไปประเมินว่าเขาสามารถทําได้หรือไม่       
ในส่วนนี้   

นายสมยศ นะล าเลียง กราบเรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4   ขออนุญาตเรียนปรึกษา เรื่องหลักสูตรของเทศบาลโรงเรียนร่วมกับอาชีวะ จะสามารถพัฒนา

หลักสูตร ปวช. ร่วมด้วย ไม่ทราบว่าตรงนี้เรามีทิศทางหรือแนวทางการเพิ่มหรือรองรับด้านอาชีพ
อย่างไรบ้าง คิดว่าในอนาคตน่าจะจําเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเด็กท่ีมาจากเราเป็นเด็กท่ีค่อนข้างด้อยโอกาส      
เราจะส่งเสริมให้   มีวิชาชีพจบไปได้ท้ัง ม.ปลาย และ ปวช. ด้วยจะทําให้ผู้เรียนได้ประโยชน์ และ
ท้องถิ่นห้างร้านต่างๆ สามารถจ้างงานได้ 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  หลักสูตรถูกยกเลิกไปแล้วในปีท่ี ผ่านมา เนื่องจากอาชีวะ และเทคนิค  เขาแจ้งว่าไม่มี

งบประมาณท่ีจะสนับสนุน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐมนตรีว่าเป็นอย่างไร 

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง  หลักสูตรทางด้านวิชาการตั้งแต่ประถมศึกษาเริ่มต้ังแต่อายุเท่าไรครับ 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน  
ประธานสภาเทศบาล  

นางนัทธ์หทัย สันติภาพจันทรา กราบเรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สมาชิกสภาเทศบาล  
รองปลัดเทศบาล   หลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิชาการเริ่มต้ังแต่ ป.1 และในส่วนของ ท.6 จะเน้นเรื่องของ     

วิทย์ – คณิต   

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง  ขอเสนอแนะ เนื่องจากผมชอบอ่านหนังสือ ญี่ปุ่ญ บอกว่ากว่าจะเข้าโรงเรียนสายเกินไปการ 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน การพัฒนาสมองของมนุษย์จะเริ่มต้ังแต่เกิด เพราะฉนั้นการพัฒนาผมอยากให้เริ่มต้ังแต่ตอน 
ประธานสภาเทศบาล อนุบาล ซึ่งหลายๆโรงเรียนมีหลักสูตรสอนภาษา และวิทย์ – คณิต เริ่มต้ังแต่อนุบาลอยากจะขอฝากเริ่ม

ต้ังแต่อนุบาล 

นายเจษฎา  ศรีประทักษ์ กราบเรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   ในฐานะท่ีเป็นประธานสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล จากโครงการสู่ความเป็นเลิศ ท.6         

ได้จัดทําหลักสูตรเป็นวิทย์ – คณิต และภาษา เพื่อความเป็นเลิศ และได้เชิญผู้ชําชาญการอีกหลายท่าน
มาเป็นท่ีปรึกษา ขออนุญาตเอยนาม ท่านแรก คุณหมอพัชราวลัย มาเป็นท่ีปรึกษา หลักสูตรอิงลิช
โปรแกรม ท่ี ท.6 ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเข้าไปเยี่ยมชม ในระดับอนุบาลได้รับคําชม อาจจะมีการ
ทํา MOU คู่ขนานกันไปถ้าเด็กจับสลากโรงเรียนใหญ่ไม่ได้ โรงเรียนเราจะเป็นอีกโรงเรียนคู่ขนานกันไป 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   ในส่วนเรื่องการบริหารกล้ามเนื้อต่างๆ อยู่ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่แล้วทาง

สาธารณสุขเทศบาลเข้าไปดูแลต่างๆ 
                /นายดิสทัต... 



๒๑ 
 

นายดิสทัต สิทธิโชคเจริญ กราบเรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   อยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นการศึกษาเรื่องเด็กอนุบาล ซึ่งเป็นข้อมูลมาอีกแบบซึ่งเหมื่อนจะ

ตรงกันข้ามกับท่ีกล่าวมา เป็นประสบการณ์ตรงกับลูกท่ีเรียนท่ี โรงเรียนโพฒิสาร ซึ่งไม่ได้สอนอะไรเลย
ให้เด็กร้องเพลงอย่างเดียว ผลท่ีออกมาเห็นว่าเป็นผลท่ีดี ท่ีทราบมาแต่ไม่แน่ชัด แต่เป็นโครงสร้าการ
เรียนแบบญี่ปุ่นเช่นกัน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้าง EQ ของเด็กก่อนเหมือการสร้างภาชนะเตรียมความ
พร้อมไว้ก่อน เมื่อเข้าช้ันประถมเด็กจะพร้อม แต่ถ้าเราไปพูดวิชาการเขาต้ังแต่เล็ก บางครั้งปัญหา
กระทบตามมากับผู้ปกครอง เด็กบางชุดรับไหว และบางชุดรับไม่ไหว ผมไม่ค้านแต่จะพูดข้อมูลให้มอง
หลายๆด้าน ครับ 

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง  ขอขอบคุณท่านดิสทัต สิทธิโชคเจริญ ท่ีให้ข้อมูลด้านอื่นๆ แต่ในเรื่องของการเรียนขึ้นอยู่กับ  
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน ความสมัครใจของเด็กและผู้ปกครอง ตอนนี้ตัวชี้วัดผลสําเร็จปรากฏว่าเด็กท่ีเรียนในหลักสูตร  
ประธานสภาเทศบาล พิเศษ ตัวช้ีวัดจะอยู่ท่ีตอนสอบเข้าโรงเรียนนครสวรรค์ โครงการดาวรุ่งมุ่งสู่โอลิมปิก ซึ่งเด็กท่ีเรียนใน

โครงการโอลิมปิกของโรงเรียนนครสวรรค์ 90% มาจากเด็กท่ีเรียนหลักสูตรพิเศษตรงนี้ ขอฝากไว้เป็น
ข้อมูลครับ 

   สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
   ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใด เห็นชอบการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความ
  เป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ท.๖ (สํานักการศึกษา) 
 โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ   19  เสียง  
                                สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ   โปรดยกมือขึ้น 
                                          ยกมือ    -    เสียง 

                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดท าหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความ เป็นเลิศของ
โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ท.๖ (ส านักการศึกษา)   

  ด้วยคะแนน  19  เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 14   เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เพื่อน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสวัสดิการสังคม) 

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน  
ประธานสภาเทศบาล 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผม ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65           

เพื่อนําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามโคร งการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ.2556 มาตรา 20/3 และมาตรา 204 กําหนดให้มีการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการเพื่อ
ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งดําเนินการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 

 
 
                     /เทศบาลนคร... 



๒๒ 
 

 เทศบาลนครนครสวรรค์  บริเวณพื้นท่ีว่างติดกับงานทะเบียนราษฎร อาคารสํานักงานเทศบาลนคร
นครสวรรค์ โดยโครงการดังกล่าว ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ท่ี 13 ประจําปี พ.ศ.2565 เรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 

  โอนลด 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
  หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี      

ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ  
  - โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
      งบประมาณ ต้ังไว้   100,000.00 บาท 
      งบประมาณ คงเหลือก่อนโอน                 83,050.00 บาท 
        งบประมาณ โอนลด              56,000.00 บาท  
      งบประมาณ คงเหลือ               27,050.00 บาท 
 รวมโอนลด 1 รายการ เป็นเงินท้ังส้ิน  56,000.-บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
  โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน

และส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้ 
  - โครงการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการทั่วไป งบประมาณ  56,๐๐๐.00 บาท (ห้าหมื่นหกพัน

บาทถ้วน)   
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยมีลักษณะดังนี้ 
  - ติดต้ังอลูมิเนียม จํานวน 1 ชุด ลักษณะเป็นประตูอลูมิเนียมพร้อมหน้าต่างบานเล่ือนและ         
   ช่องแสง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 13 ประจําปี พ.ศ.2565 

เทศบาลนครนครสวรรค์ ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี 9 รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายปรากฏตาม
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯท่ีแนบมาพร้อมญัตตินี้ 

  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ    
ทางราชการ  จึงมีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65         
เพื่อนําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  งบประมาณ  56,๐๐๐.00
บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยการอนุมั ติ เป็นอํ านาจของสภาเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  หมวด ๔ 
ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  จึงเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อพิจารณาต่อไป 

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง  สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อนําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสวัสดิการสังคม) 
 โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ    17  เสียง  
                                สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ   โปรดยกมือขึ้น 
                                          ยกมือ     -    เสียง 
                             /เป็นอันว่า... 



๒๓ 
 

                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2565 เพื่อน าไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสวัสดิการสังคม) 

  ด้วยคะแนน  17  เสียง   

ระเบียบวาระที่ 15   เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบให้เช่าพื้นที่ตั้งตู้กาแฟหยอดเหรียญในอาคาร
สถานี ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์ โดยไม่เปิดประมูล (ส านักคลัง) 

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน  
ประธานสภาเทศบาล 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผม ขอเสนอญัตติ ด้วยนายรมย์  ศรีจันทร์ผ่อง ได้ยื่นคําร้องขอเช่าพื้นท่ีต้ังตู้กาแฟหยอด

เหรียญในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้ตู้ของบริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จํากัด ตาม
มติท่ีประชุมคณะกรรมการ  จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ครั้งท่ี 1/2565 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เห็นควรเสนอสภาเทศบาลเห็นชอบโดยไม่เปิดประมูล เพื่อประโยชน์ของทางราชการท่ีจะได้รับรายได้ค่า
เช่าพื้นท่ี โดยกําหนดเงื่อนไขการเช่า ดังนี้ 

  1. ให้ผู้ประกอบการค้าเช่าโดยไม่เปิดประมูล 
  2. ระยะเวลาการเช่า 1 ปี 
  3. ค่าเช่าเดือนละ 1,000 บาท 
  4. ค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน เป็นเงิน 1,000 บาท 
  5. เงินประกันสัญญาร้อยละ 10 ของค่าเช่า 1 ปี เป็นเงิน 1,200 บาท 
  6. ค่าตอบแทนในการจัดการเช่า เป็นเงิน 1,000 บาท (1 เท่า) 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง                       
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ข้อ 6 การให้เ ช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               

ให้ดําเนินการ โดยวิธีประมูล  
  (๑) มีกําหนดไม่เกินสามปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ 
  (๒) มีกําหนดเกินสามปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ 
  การให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีความจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบดําเนินการเป็นอย่างอื่น โดยไม่ต้องดําเนินการประมูลก็ได้ 
ท้ังนี้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย 

  จึงนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์พิจารณาต่อไป 

นายดิสทัต สิทธิโชคเจริญ กราบเรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   ไม่ทราบว่าขั้นตอนอยู่ในช่วงสัญญาเช่าแล้วหรือยัง อยากทราบว่าเป็นสัญญาท่ีกีดกันเจ้าอื่น

หรือไม่ หากสถานการณ์เปล่ียนเจ้าอื่นเข้ามา 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  ไม่มีการกีดกัน อยู่ท่ีเทศบาลขณะนี้มีเต่าบิน เห็นมาติดต่อแต่เป็นการขอต้ังท่ีเทศบาลผมยังไม่

เห็นด้วยเพราะเป็นสถานท่ีราชการ แต่ถ้าเป็นสถานท่ีสาธารณะมีประชาชนก็อาจจะพิจารณาในส่วนนี้ 
 
           /นายพรสวัสด์ิ... 



๒๔ 
 

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง  ในการจัดการเรื่องทรัพย์สินเราจะมีคณะกรรมการในการจัดการเรื่องทรัพย์สิน ขั้นตอนจะให้ 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน ใครเช่าหรือไม่ จะมีคณะกรรมการพิจารณา เรียนให้ท่านสมาชิกทราบ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายจิรัฐชัย ปวีร์วรานนท์ กราบเรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   ขอสอบถามว่าท่ีเรากําลังจะอนุมัติกันอยู่ในขั้นเห็นชอบใช่หรือไม่แปลว่าตู้ยังไม่ได้อยู่ในพื้นท่ี

ขนส่ง มีการจัดต้ังแล้วหรือยัง 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  คาดว่าน่าจะยังเพราะขั้นตอนจะต้องผ่านคณะกรรมการจัดประโยชน์ มีท่านสมาชิก 2 ท่าน 

คือท่านพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง และท่านสุภาพร แตงนารา ท่านท้องถิ่นจังหวัด และอื่นๆ ส่วนนี้ผ่านสภาแล้ว
จึงทําสัญญาเช่ากับเราได้ ครับ 

นายจิรัฐชัย ปวีร์วรานนท์ กราบเรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   สถานีขนส่ง อยู่ในเขต 1 ผมเคยได้เข้าไปเห็นตู้นี้แล้วนะครับ จึงถ่ายรูปมาเพราะว่าใช่งานแล้ว 

มีการเสียบปล๊ัก ตรงนี้ผมจะต้องสอบถามว่า ใครเป็นผู้อนุญาตให้ได้เสียบไฟใช้ และค่าไฟฟ้าใคร        
เป็นผู้จ่าย ฝากช่วยตรวจสอบ ครับ 

นางสุภาพร  แตงนารา กราบเรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3   ชุดเครื่องกาแฟส่วนนี้ อาจจะมีการเสียบไฟฟ้าตลอด 24 ช่ัวโมง มีมิเตอร์แยกหรือไม่ ถ้าหาก

มีมิเตอร์แยกเราจะไม่ขาดทุน แต่ถ้าเสียบไว้จะต้องมาคํานวณค่าไฟฟ้าอีกที 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  ค่าน้ําค่าไฟฟ้าเป็นของผู้เช่าออกเองท้ังหมด 

นางสมบัติ วรวิเวทย์  กราบเรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
แทน ผู้อ านวยการส านักคลัง ขออนุญาตช้ีแจงเรื่องการให้เช่าพื้นท่ีต้ังตู้กาแฟหยอดเหรียญ ในส่วนของค่าน้ําค่าไฟตาม

สัญญาจะต้องแยกจ่ายในส่วนท่ีออกไป เป็นหน้าท่ีของผู้เช่าท่ีจะต้องชําระค่าไฟเอง ได้ประสานเจ้าหน้าท่ี
เข้าใจว่าการทําสัญญาเดินหน้าไป และในส่วนของสภานําเข้าสภาเพื่อพิจารณา 

นายจิรัฐชัย ปวีร์วรานนท์ กราบเรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขออนุญาต ขอสอบถามว่าต้ังก่อนได้อย่างไรใครเป็นผู้อนุญาต ครับ 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  หมายถึงเข้าทําสัญญาไปก่อนแล้วและนําเข้าสภาท่ีหลัง จะต้องไปตรวจสอบว่าควรจะต้องผ่าน

สภาก่อนหรือไม่ ในส่วนนี้ผ่านคณะกรรมการจัดประโยชน์ไปแล้วเจ้าหน้าท่ีไม่ทราบจึงนําไปทําสัญญา
เด๋ียวตรวจสอบให้ครับ  

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง  สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใด ขอรับความเห็นชอบให้เช่าพื้นท่ีต้ังตู้กาแฟหยอด
ประธานสภาเทศบาล  เหรียญในอาคารสถานี ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์ โดยไม่เปิดประมูล (สํานักคลัง) 
  
 
 
                   /โปรดยกมือขึ้น... 
 



๒๕ 
 

 โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ    17  เสียง  
                                สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ    
                                          ยกมือ     2   เสียง 

                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ขอรับความเห็นชอบให้เช่าพื้นที่ต้ังตู้กาแฟหยอด เหรียญใน
อาคารสถานี ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์ โดยไม่เปิดประมูล (ส านักคลัง)   

  ด้วยคะแนน  17   เสียง   

ระเบียบวาระที่ 16  เรื่อง   อื่นๆ (ถ้ามี)  
นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง  ท่านนายกเทศมนตรีฯ  หรือสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นประการใดหรือไม่ 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสมยศ นะล าเลียง กราบเรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4   ทราบข่าวจากส่ือท้องถิ่นและส่ือระดับชาติทราบว่าห้างเซ็นทรัลจะเข้ามาดําเนินการพื้นท่ีตรง 

บริเวณโรงแรมพิมานเดิม มีผังคร่าวๆเท่าท่ีดูอาจจะแตกต่างกับท่ีเราคุยกับทางส่วนท่ีเกี่ยวข้องจึงไม่แน่ใจ
ว่าสรุปแล้วผังพื้นท่ีเป็นอย่างไร ในส่วนถนนทางหน้าขนส่ง เหมือนเป็นของทางสินแพทย์ตลอดแนว
เช่ือมโยงทางจากเซ็นทรัลมาท่ีถนนนี้หรือไม่ ไม่ทราบว่าท่านนายกหรือสํานักช่างได้ทราบแบบหรือไม่ 
เพราะแนวทางต่างๆอาจมีผลกระทบกับร้านค้า และความเช่ือมโยงกับพื้นท่ีอาจจะไม่แน่ใจว่าจะเป็น
อย่างไร 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   เรื่องกฎบัตรคงไม่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ เพราะทางเซ็นทรัลกับทางสินแพทย์ แบ่งโรงพยาบาล   

พื้นท่ีสินแพทย์ 7 ไร่ พื้นท่ีเซ็นทรัล 30 ไร่กว่า ปัญหาของสินแพทย์ไม่สามารถออกทางขนส่งได้เพราะ
ถนนแคบ จึงแบ่งถนนเซ็นทรัล 12 เมตร สินเพทย์ 12 เมตร รวมเป็น 24 เมตร ออกตรงบริเวณข้าง
ธนาคารทหารไทย ในส่วนนี้เขาทําถูกต้องตามระเบียบทุกอย่าง ในส่วนโครงการขณะนี้ได้ขออนุญาตแล้ว 
กําลังขอขุดดินออกกับทํารั้วช่ัวคราว การขออนุญาตท้ังหมดน่าจะขอเป็นช่วงๆ เป็นอาคาร 6 ช้ัน ใต้ดิน 
2 ช้ัน ด้านบน 4 ช้ัน ส่วนอาคารอื่นๆ หรือโรงแรมคาดว่าจะขอหลังจากนี้ จะต้องถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมานท้ังหมดเราจึงจะสามารถอนุญาตได้  

นายจิรัฐชัย ปวีร์วรานนท์ กราบเรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   ขออนุญาตสอบถามเรื่องระบบการจัดเก็บภาษีเนื่องด้วยกระผมประสบมาด้วยตนเองเรื่องการ

จัดเก็บภาษีท่ีอยู่อาศัย ทางฝ่ายสํานักคลังมีการจัดเก็บภาษีในบ้านหลังแรก โดยตัวกระผมเองได้ย้ายช่ือ
จากหลังท่ี 1 มาอยู่หลังท่ี 2 ได้หารือกับสํานักคลังย้ายช่ือออกจาหลังแรกมาท่ี 2 ผมมีหน้าท่ีจะต้องแจ้ง
ทางสํานักคลังว่าเป็นเจ้าของบ้าน ในส่วนนี้ขอสอบถามไปยังคณะผู้บริหารว่าฝ่ายทะเบียนราษฎรกับทาง
สํานักคลัง ทําให้เกิดการเก็บภาษีท่ีดินแบบไม่ควรจะเกิดนั้นเป็นส่ิงท่ีผิดพลาดในการทํางาน รบกวนท่าน
ประธานช่วยเรียนสอบถามคณะผู้บริหารเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานี้ต่อไป ขอบคุณครับ 

 

 

                        /นายจิตตเกษมณ์... 



๒๖ 
 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  เรียนว่าตรงนี้ต้องยอมรับระบบการย้ายเข้าย้ายออกปกติแล้วต้องอัตโนมัติเข้าไปเป็นข้อมูล  

ตรงนี้ เรากําลังดําเนินการเพื่อเช่ือมโยงท้ังหมดในแอพพลิเคช่ันของเทศบาล เพื่อให้ทางสํานักคลังได้รับ
ทราบด้วย แต่ขณะนี้คงต้องใช้การมาแจ้งก่อน ปัญหาขอเราขณะนี้คือทางกรมส่ังมาให้ต่ออายุออกไปอีก 
3 เดือน แต่ผู้ท่ีจ่ายไปแล้ว 1,000 กว่าราย เราต้องคืนซึ่งทางกรมมีการเปล่ียนแปลงในส่วนนี้ ท่าน
สามารถเขียนคําร้องแบบการย้ายท่ีอยู่ สํานักคลังจะเสนอมาท่ีนายก สํานักคลังจะไปตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ต้องตรวจสอบข้อมูลต่างๆ จึงจะสามารถอนุมัติให้ไม่ต้องเก็บตามระเบียบในส่วนนี้ อนาคต
จะมีการปรับปรุงในส่วนนี้  

นายเจษฎา  ศรีประทักษ์ กราบเรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2     

นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง  ท่านนายกเทศมนตรีฯ  หรือสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นประการใดหรือไม่ 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน (มี / ไม่มี) 
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม 
 บัดนี้  สภาเทศบาลได้ดําเนินการประชุมจนครบระเบียบวาระการประชุมแล้ว 

 ผมต้องขอขอบคุณ ท่านวุฒิธรณ์  อาจต้น ผู้อํานวยการกลุ่มงานกฎหมายและเรื่องร้องทุกข์ 
ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ท่านนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ท่านรองนายกเทศมนตรีนคร
นครสวรรค์ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ เลขานุการสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ท่ีได้เสียสละ
เวลามาร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุม 

      ............................................................................................... 

เลิกประชุมเวลา  12.15 น. 
 

 ลงช่ือ     บันทึกเทปรายงานการประชุม 

        (นายเกียรติศักดิ์  เหล่าวชิรวงศ์) 
              พนักงานจ้าง  
     
 
  ลงช่ือ  ส.ท. ถอดเทป/พิมพ์รายงานการประชุม 

              (ยุทธศักดิ์  สงฆ์รักษา) 

   เจ้าพนักงานงานธรุการปฏิบัติงาน  

 

 

 

 

/ลงช่ือ… 

 



๒๗ 
 

 

 ลงช่ือ        ตรวจรายงานการประชุม 

        (นางกันต์กนิษฐ์  คณากรศิโรฒม์) 

         เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 

        
 ลงช่ือ         ตรวจรายงานการประชุม 

          (นางอัญชัน  กฤตรนต์รัศมี) 

         หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  

 
    

 ลงช่ือ      ตรวจรายงานการประชุม 

   (นางทัศนียา  เด่ียวไพบูลย์) 

          หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล   

 

 
 ลงช่ือ          เลขานุการสภาเทศบาล 

        (นางสาวสุณี  มังคลารัตนศรี) 

          ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 

 

    

 

 

 

 

 

          

              /ได้ตรวจสอบ... 

 



๒๘ 
 

ได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมนี้ ถูกต้องแล้ว  เมื่อวันท่ี   19   เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. 2565 
 

      ลงช่ือ        ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                          (นายไพโรจน์  อิทธิชัยเจริญ) 

                        สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 
 
      ลงช่ือ                กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                           (นายมงคล   สุนทรเลขา) 

                                   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4  
 
 
      ลงช่ือ          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                 (นายธนู  ชีวินโชติมา) 

                            สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
 
 

ลงช่ือ            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                              (นายเจตริณ  อ่อนสอาด) 

                                   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 
 

ลงช่ือ             กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                          (นางสาวทศมาส  หวังสุข) 

                                  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 
 

  สภาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว  เมื่อการประชุมสภาเทศบาล 
 สมัย...สามัญ...สมัยท่ี..2...ครั้งท่ี.....1...ประจําปี พ.ศ. 2565   วันท่ี...26...เดือน...กรกฎาคม.....พ.ศ. 2565 
 

      ลงช่ือ       

               (นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์) 

                  ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
 


